



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๖-๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๓๓ มูลค่าข่าว ๘๒๓,๗๕๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จักรวาล ระหว่างบรรทัด ลับตาหนังสือแห่งชาติ

ภาพยนตร์เรื่อง "Interstellar" ของผู้กำกับ "คริสโตเฟอร์ โนแลน" มีก่อน (2557) โฉงจนถึง "Theory of Everything" ที่ส่งให้ "เอ็ดดี้ เรดเมย์น" คำว่ารางวัลออสการ์ ไปเมื่อเดือนที่แล้ว (กุมภาพันธ์) ได้นำมาสู่หนังสือแนววิทยาศาสตร์ภายใต้ชื่อ "จักรวาลระหว่างบรรทัด" ของ "สำนักพิมพ์มติชน" ประจํางานลับตาหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ในปีนี้ (2558)

"กิตติวรรณ เทจวิเศษ" ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน กล่าวถึงการนำหนังสือแนววิทยาศาสตร์มาเป็นจุดขายว่า แนวทางหนังสือเด่นของสำนักพิมพ์มติชนตอนนี้ น่าจะเป็นแนวทางที่แฟนหนังสือรุ่นใหม่ของเราไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไรนัก เพราะอย่างที่รู้กันว่าสไลด์งานหนังสืออันเป็นจุดแข็งของมติชน คือ "การเมือง" และ "ศิลปวัฒนธรรม" แต่หากเป็นแฟนหนังสือรุ่นเก่าลงไปหน่อยคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

"เมื่อก่อนสำนักพิมพ์มติชนสร้างชื่อขึ้นมาจากหนังสือแนววิทยาศาสตร์ โดยสมัยนั้นนับเป็นหนังสือกลุ่มที่โดดเด่นและได้รับการตอบรับดีมาก ก่อนจะค่อย ๆ เสื่อมความนิยมลงไปตามลำดับ ภายหลังจึงเปลี่ยนแนวทางและสไลด์หนังสือจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แต่ตอนนี้ก็ยังมีหนังสือแนววิทยาศาสตร์ปล่อยออกมาอยู่ตลอดเช่นกัน"

หนังสือแนววิทยาศาสตร์แนะนำของมติชนนี้มีอยู่ 2 เล่มที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับจักรวาลหนังสือได้อย่างลงตัว เล่มแรกเป็น "Stephen Hawking ประวัติย่อของตัวผม" หนังสืออัตชีวประวัติของ "สติเฟ้น ฮอว์กิง" นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้โด่งดังของโลก แต่กลับอากัปกิริยาจากอาการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่ยังหนุ่ม ก่อนจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นและมีเครื่องช่วยพูดมาตลอดชีวิต ซึ่งเขาได้เขียนขึ้นมาด้วยตัวเองในปี 2556 โดยได้ "รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย" และ "นรา สุทธิโรจน์" รับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาษาไทย

เนื้อหาภายในหนังสืออัตชีวประวัติของฮอว์กิงเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องราวตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงปัจจุบันของนักฟิสิกส์อัจฉริยะไม่่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวความรัก อีกทั้งระหว่างทางยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่เขาค้นพบอย่างย่อและเข้าใจง่าย ตามความตั้งใจในการเขียน

หนังสือที่อ่านไม่ยากของฮอว์กิงที่ว่า

"ผมคิดว่าหากจะใช้เวลาและความพยายามในการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้ว ผมอยากให้มันเข้าถึงคนได้มากที่สุด หนังสือแนววิชาการของผมก่อนหน้านี้ ส่วนได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ความจริงแล้วทางสำนักพิมพ์ทำได้ดีมาก เพียงแต่รู้สึกว่ามันไม่สามารถเข้าถึงตลาดมวลชนได้อย่างที่ผมต้องการ...ผมแน่ใจว่าเราทุกคนน่าจะอยาการู้ว่า เอกภพของเรามีการทำงานอย่างไร เพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจจนกระทั่ง ทฤษฎีความโน้มถ่วง"

สำหรับคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Theory of Everything ของผู้กำกับ "เจมส์ มาร์ช" มาแล้ว น่าจะสนุกไปกับตัวหนังสือจำนวน 128 หน้าเล่มนี้ ที่มีเนื้อหาขยายเพิ่มเติมด้านการค้นพบและทำความเข้าใจทฤษฎีทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งตัวภาพยนตร์ที่เป็นแนวรักโรแมนติกได้ข้ามและละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ

หนังสืออีกเล่มชื่อว่า "The Science of Interstellar : 7๒๘ มิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์" ผลงานการเขียนระดับ New York Times Bestseller จาก "คิป ฮอร์น" นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังและเพื่อนซี้ของฮอว์กิง รวมทั้งยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ คริสโตเฟอร์ โนแลน และ ไจนาธาน โนแลน ระหว่างการเขียนบทภาพยนตร์ Interstellar

ทำให้เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงเบื้องลึกเบื้องหลังฉากพิสดารของ Interstellar แบบลึกซึ้ง อาทิ เอกภพ, บิ๊กแบง, กาลเวลา, หลุมดำ, รูหนอน, การเดินทางข้ามกาลเวลา ไปจนถึงเรื่องภัยพิบัติบนโลกมนุษย์

คิป ฮอร์น กล่าวถึงงานเขียนชิ้นนี้ของตนเองว่า บางส่วนของหนังสือเล่มนี้อ่านไม่ถนัดนัก เป็นไปตามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิด และบางครั้งต้องใช้การครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง แต่การครุ่นคิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

"คุณสามารถเข้าชมส่วนที่อ่านยากหรือเลือกที่จะพยายามทำความเข้าใจมันก็ได้ ถ้าคุณพยายามแล้วแต่ยังไม่เข้าใจมันไม่ใช่ความผิดของคุณ มันเป็นความผิดของตัวเองผมเอง ผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง...ผมหวังว่าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่گذลัด ขณะที่คุณกำลังพยายามไขปริศนาในหนังสือเล่มนี้อยู่นั้น คุณจะได้ประสมกับวินาทีแห่งการค้นพบ เหมือนกับที่



ผมได้ประสบอยู่เสมอจากคำถามของโนแลน” คีป ธอร์น กล่าวทางด้านของ **คริสโตเฟอร์ โนแลน** ที่ร่วมกันทำงานใน **Interstellar** ได้กล่าวถึง คีป ธอร์น เอาไว้ว่า ผมมองว่าบทบาทของเขา (คีป ธอร์น) ไม่ใช่ตัวราววิชาศาสตร์ หากแต่เป็นผู้ร่วมเล่าเรื่องราว ซึ่งมีหน้าที่สำรวจวารสารวิทยาศาสตร์และบทความทางวิชาการมากมาย เพื่อแผ้วถางทางออกให้แก่ทางตันในบทภาพยนตร์ที่ผมเขียน คีป ได้สอนผมถึงคุณลักษณะสำคัญของวิทยาศาสตร์ นั่นคือการยอมรับในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

The Science of Interstellar : ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเทลลาร์ ได้รับการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย **“ดร.อรรรถกฤต ฉัตรภูติ”**

ขณะเดียวกันสำนักพิมพ์มติชนก็มีหนังสืออีกลิสต์ที่กำลังนิยมอย่าง **“หนังสือแนวไคซ์ทางด้านธุรกิจ”** เล่มที่จะนำมาเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือครั้งล่าสุด คือ **“startup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม”** ที่ได้ **“วรวิสุทธิ์ ภูญโญยาง”** ผู้ร่วมก่อตั้ง **Primetime Solution** และคอลัมนิสต์ด้านธุรกิจ กับ **“วรรณ ดำรงศิลป์สกุล”** มาร่วมกันเขียน เพื่อบอกเล่าเคล็ดลับการทำธุรกิจที่มีความฝัน, ไอเดีย และการลงมือทำ เป็นต้นทุนทำธุรกิจของตนเอง

นอกจากการชี้ช่องทางไอเดียการเริ่มทำธุรกิจแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายถึงแนวทางการตลาดของกลุ่ม **Startup** ไปจนถึงรูปแบบวิธีการหาเงินทุนมาเริ่มธุรกิจ รวมทั้งปิดท้ายเล่มด้วยบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ อาทิ **“ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์”** ผู้ก่อตั้ง **Ookbee** เพื่อเป็นตัวอย่างของไอเดียธุรกิจ

ไม่เพียงแค่นั้นหนังสือ 3 เล่มข้างต้นเท่านั้นที่ไม่ควรพลาด เพราะสำนักพิมพ์มติชนยังมีเล่มพิเศษน่าเก็บอย่าง **“เทพรัตนอักษร เจ้าฟ้าปริญญาเอก”** หนังสือที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรของ **“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”** ระหว่างทรงพระอักษรร่วมกับพระสหายในชั้น

เรียนปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อย่างไม่ถือพระองค์ อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

เทพรัตนอักษร เจ้าฟ้าปริญญาเอก เขียนขึ้นโดย **“ไกรทรวงศ์สุวัฒน์”** หนึ่งในพระสหายร่วมชั้นเรียนปริญญาเอกกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อ 34 ปีก่อน ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาจากหนังสือ **“เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก”** ที่ตนเองได้เขียนเอาไว้ในปี 2543 มาปิดฝุ่นปรับปรุงใหม่อีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น **เทพรัตนอักษร เจ้าฟ้าปริญญาเอก** ในปัจจุบัน

ขอแนะนำหนังสือเล่มสุดท้ายที่ไม่ใช่สไลด์วิทยาสาสตร์ชื่อ **“นายทองมหาดเล็ก”** เรื่องราวชีวิตประวัติของ **“พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ)”** อดีตเด็กที่เกิดและโตจากริมน้ำแม่กลอง ก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นข้าราชการมหาดไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดและเจ้ากรมการปกครอง เขียนโดย **“ธงทอง จันทรางศุ”** อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นหลานปู่ของนายทองมหาดเล็ก

หนังสือเล่มดังกล่าวฉายภาพให้เห็นถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัด มีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก เข้ารับราชการจนหนุนนำให้เป็น นักปกครอง แห่งกระทรวงมหาดไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้รู้ว่าข้าราชการในยุคนั้นทำงานกันอย่างไร เห็นกลวิธีในการปกครองบ้านเมืองให้สมกับประโยคที่ว่า **“บำบัตทุกข์ บำรุงสุข”** รวมทั้งชีวิตของท่านที่เปรียบได้กับน้ำขึ้นน้ำลง

นอกจากกลุ่มหนังสือแนววิทยาศาสตร์และอีก 3 เล่มที่แนะนำไว้ข้างต้นแล้ว สำนักพิมพ์มติชนยังมีหนังสืออีกหลากหลายแนว เตรียมเอาไว้ให้เหล่านักอ่านได้เลือกอีกมากมายในงาน **“สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43”** ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-6 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

